

กฎหมายลดอัตราเงินเฟ้อ มาตรา 2006

ความช่วยเหลือระยะแรกสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ภาพรวม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2022

ประธานาธิบดีไบเดนได้ลงนามในกฎหมายว่าด้วยการลดภาวะเงินเฟ้อ (Inflation Reduction Act หรือ IRA) มาตรา 2006 ของ IRA มอบเงินทุนจำนวน 3.1

พันล้านเหรียญให้แก่ USDA

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้กู้ที่ประสบความเดือดร้อนซึ่งมีสินเชื่อโดยตรงและ/หรือแบบค้ำประกันอยู่กับหน่วยบริการสำหรับฟาร์ม (Farm Service Agency หรือ FSA) และเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ดำเนินงานด้านการเกษตรที่มีความเสี่ยงทางการเงิน USDA

กำลังดำเนินการตามข้อกำหนดนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้กู้ดำเนินกิจการฟาร์มของตนต่อไป

ขจัดอุปสรรคที่ปัจจุบันทำให้ผู้กู้จำนวนมากไม่สามารถกลับไปยังที่ดินของตน รวมทั้งปรับปรุงแนวทางที่ USDA

ใช้ในการให้บริการกู้ยืมและบริการสินเชื่อในระยะยาว เกษตรกรจำนวนมาก

รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการหยุดชะงักของตลาดอันเนื่องมาจากเหตุโรคระบาดใหญ่

ซึ่งโดนตอกย้ำด้วยเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นและเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศ

ความช่วยเหลือนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งขาดเพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตด้านอาหาร เส้นใย

และพลังงานที่สำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีไม่เพียงแต่ในชุมชนชนบท

แต่รวมถึงประเทศชาติของเราด้วย

ระยะแรก:

วิธีการดำเนินงาน

ความช่วยเหลือโดยอัตโนมัติ

USDA

ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้กู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนเงินเกือบ 800

ล้านเหรียญ

เพื่อช่วยเยียวยาการผัดผ่อนชำระหนี้เงินกู้และแก้ไขปัญหาหนี้เงินกู้ทางการเกษตรที่เรียกเก็บไม่ได้ ซึ่งรวมถึง

- การจ่ายเงินจำนวนเกือบ 600 ล้านเหรียญให้กับบัญชีของผู้กู้ประมาณ 11,000 ราย ที่ค้างชำระหนี้เงินกู้ของ FSA แบบโดยตรงหรือแบบค้ำประกันเป็นเวลา 60 ขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ความช่วยเหลือสำหรับผู้กู้สินเชื่อโดยตรงได้แก่การจ่ายเงินเพื่อให้การชำระเงินกู้เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้ครอบคลุมงวดการผ่อนชำระในปีถัดไป สำหรับผู้กู้สินเชื่อแบบค้ำประกันจำนวนเงินที่จ่ายมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้กู้ผัดผ่อนการชำระหนี้ตามที่มีการรายในรายงานล่าสุดจากผู้ให้สินเชื่อ และอาจต้องมีการปรับเพิ่มเติมตามความจริง

- การจ่ายเงินจำนวนกว่า 200 ล้านเหรียญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินคงค้างของผู้กู้จำนวนประมาณ 2,100 ราย ที่มีการชำระบัญชีหลักประกันเงินกู้แล้ว แต่ยังมีหนี้คงค้างที่จะต้องหรือครบกำหนดส่งให้กรมธนารักษ์เพื่อทำการชดเชยหรือเรียกเก็บเงิน การดำเนินการนี้หมายความว่าผู้กู้เหล่านี้จะไม่ต้องเผชิญการอายัดเงินคืนภาษี ผลประโยชน์จากประกันสังคม หรือการจ่ายผลประโยชน์อื่น ๆ ของรัฐบาลกลาง

หลังมีการประกาศให้ความช่วยเหลือเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2022 USDA

ได้เริ่มดำเนินการเพื่อจ่ายเงินจำนวนประมาณ 66

ล้านเหรียญจากกองทุนช่วยเหลือสำหรับโรคระบาดใหญ่ที่มีอยู่

เพื่อให้ความช่วยเหลือในระดับเดียวกันแก่ผู้กู้สินเชื่อโดยตรง

ที่ใช้เงินทุนสำรองเป็นตัวเลือกในการรับมือกับเหตุการณ์แพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ผู้กู้จำนวนสูงถึง 7,000

รายที่ได้รับความเดือดร้อนในการพยายามหาทางชำระเงินกู้สินเชื่อโดยตรงให้ตรงตามกำหนดเวลาในช่วงที่โรคระบาดใหญ่แพร่ระบาด

และได้ใช้เงินทุนสำรองสำหรับภัยพิบัติเพื่อชะลอการชำระเงินจนถึงวันที่สินเชื่อครบกำหนดวันสุดท้าย

จะได้รับเงินสำรองตามจำนวนเงินที่ค้างอยู่โดยอัตโนมัติ

การพิจารณาเป็นรายกรณี

หลังการจ่ายเงินขั้นต้นโดยอัตโนมัติ

ผู้กู้สินเชื่อเพื่อการเกษตรประมาณ 1,600

รายซึ่งเป็นกรณีที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

รวมถึงผู้ที่ประสบกับการล้มละลายและโ
ดนยึดอสังหาริมทรัพย์ที่มีการผัดขันธ์ชำระ
เงินจำนวนประมาณ 300 ล้านเหรียญ

มีโอกาสดำเนินการช่วยเหลือในลักษณะ
เดียวกันเพื่อช่วยเยียวยาการผัดขันธ์ชำระ
หนี้

และครอบคลุมงวดการผ่อนชำระในปีถัดไป
ในกรณีของผู้กู้สินเชื่อโดยตรง โดยทาง
FSA

จะต้องตรวจสอบบัญชีสินเชื่อเหล่านี้เอง
เป็นรายกรณี

ความช่วยเหลือที่มอบให้กับกรณีเหล่านี้
อาจแตกต่างกันไป

โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นของกรณีนั้น ๆ
และอาจมีการจ่ายเงินเพิ่มเติมเพื่อแก้ไข
ค่าธรรมเนียมในการยึดอสังหาริมทรัพย์

อีกขั้นตอนในการพิจารณาเป็นรายกร
ณีในประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2022

จะเพิ่มตัวเลือกภายใต้ขั้นตอนการบริกา
รสินเชื่อที่มีอยู่

ซึ่งใช้ในการระบุว่าดำเนินการดำเนินงานมี
กระแสเงินสดเพียงพอในการผ่อน

ชำระสินเชื่องวดถัดไปหรือไม่
(ที่เรียกว่าผู้กู้สินเชื่อที่ได้รับความเดือดร
อนทางการเงินภายใต้ขั้นตอนการดำเนิน
งานของ FSA ที่มีอยู่) USDA

จะให้ความช่วยเหลือใหม่เมื่อผู้กู้ขอให้มี
การจ่ายเงินให้ครอบคลุมการผ่อนชำระ
สินเชื่อในงวดถัดไปที่ครบกำหนดชำระ
สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ซึ่ง
กำลังเผชิญปัญหาด้านกระแสเงินสด

USDA คาดว่ามีผู้กู้สูงถึง 14,000

รายที่อาจมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ
เป็นเงินประมาณ 175 ล้านเหรียญ

นอกจากนี้ผู้กู้สินเชื่อโดยตรงจะได้รับ
แจ้งเกี่ยวกับขั้นตอนในการเริ่มต้นตรวจ
ทวนความเพียงพอของกระแสเงินสดที่
อาจต้องได้รับความช่วยเหลือ

ขั้นตอนถัดไป

การชำระเงินรอบแรกจะเน้นไปที่

การหยุดยั้งปัญหาที่ดำเนินอยู่

และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้กู้สินเชื่อเพื่อการ
เกษตรที่ได้รับความเดือดร้อนจะดำเนิน
ธุรกิจด้านการเกษตรได้ต่อไปหรือสามารถ
กลับไปดำเนินธุรกิจต่อไปเพื่อหล่อเลี้ยง
ชุมชนของเรา ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม

เป็นเพียงก้าวแรกในการให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้กู้สินเชื่อเพื่อการเกษตรที่ได้รับความ
เดือดร้อน

การดำเนินการนี้จะมีการเพิ่มเครื่องมือใน
การดำเนินงานมากขึ้นและลดหย่อนข้อ
จำกัดที่ไม่จำเป็น

โดยใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือที่มี
อยู่ซึ่งทางสภาองค์กรสได้อนุมัติให้ใช้ได้
ผ่านทาง IRA

โดยจะมีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
เพิ่มเติมและดำเนินการเปลี่ยนแปลงแนว
ทางการดำเนินงานในระยะต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

- ไปที่เว็บไซต์ farmers.gov/inflation-reduction-investments
- ติดต่อศูนย์โทรติดต่อของ FSA
ที่หมายเลข
877-508-8364 ระหว่างเวลา 8:00 น.

ถึง 19:00 น. ตามเวลาตะวันออก

- แหล่งข้อมูลด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง
ไปที่เว็บไซต์ farmers.gov/taxes

